

Số: ~~02/2~~ /VN1A-HN-BC

BÁO CÁO ĐẢM BẢO CÓ GIỚI HẠN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP VỀ NHỮNG CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG NHẤT ĐỊNH TRONG BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Báo cáo về những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững

Chúng tôi đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đảm bảo có giới hạn với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (“Công ty”) về những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty (sau đây được gọi là “những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững”).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty phù hợp với các tiêu chí và phạm vi báo cáo như trình bày tại trang 122 của báo cáo Phát triển bền vững năm 2023. Trách nhiệm này bao gồm việc xây dựng và duy trì các hệ thống và quy trình liên quan đến việc lập và trình bày những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững trong Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 của Công ty không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn, lựa chọn và áp dụng các tiêu chí phù hợp; sử dụng các giả thiết và ước tính hợp lý trong từng trường hợp cụ thể.

Tính Độc lập và Kiểm soát Chất lượng của Kiểm toán viên

Chúng tôi đã tuân thủ các quy định về tính độc lập và các quy định khác về đạo đức nghề nghiệp của Bộ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quốc tế do Ủy ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế ban hành, các Chuẩn mực này được lập dựa trên các nguyên tắc cơ bản về tính chính trực, tính khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, tính bảo mật, và tư cách nghề nghiệp.

Chúng tôi áp dụng Chuẩn mực Quản lý Chất lượng Quốc tế 1 (ISQM 1) và, theo đó, duy trì một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện bao gồm các chính sách được xây dựng và các thủ tục cần thiết đối với việc tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, pháp luật và các quy định pháp lý có liên quan.

BÁO CÁO ĐẢM BẢO CÓ GIỚI HẠN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP VỀ NHỮNG CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG NHẤT ĐỊNH TRONG BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Tiếp theo)

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận đảm bảo có giới hạn về những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững dựa trên thủ tục đã thực hiện và bằng chứng đã thu thập theo Chuẩn mực Quốc tế về Hợp đồng Dịch vụ Đảm bảo (ISAE) 3000 (Sửa đổi) “*Hợp đồng Dịch vụ Đảm bảo ngoài Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét Thông tin tài chính quá khứ*”. Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện dịch vụ đảm bảo để đạt được sự đảm bảo có giới hạn về việc liệu những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Tính chính xác và đầy đủ của những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững phụ thuộc vào những hạn chế tiềm tàng do bản chất, phương pháp xác định, tính toán và ước tính các chỉ số đó. Vì vậy, báo cáo đảm bảo có giới hạn của chúng tôi cần được xem xét cùng với các quy trình báo cáo bền vững của Công ty.

Các thủ tục được thực hiện trong một dịch vụ đảm bảo có giới hạn khác nhau về bản chất và thời gian, và ít hơn về mức độ, so với dịch vụ đảm bảo hợp lý. Do đó, mức độ đảm bảo thu được trong dịch vụ đảm bảo có giới hạn về cơ bản thấp hơn đáng kể so với mức độ đảm bảo có được nếu chúng tôi thực hiện dịch vụ đảm bảo hợp lý.

Đối tượng và phạm vi dịch vụ đảm bảo có giới hạn

Những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững mà chúng tôi đã cung cấp dịch vụ đảm bảo có giới hạn bao gồm:

STT	Chỉ số Phát triển bền vững được lựa chọn	GRI	Phạm vi	Trang
1.	Tổng lượng điện tiêu thụ trong tổ chức năm 2023	GRI 302-1	(i)	106
2.	Tổng lượng nước tiêu thụ trong tổ chức năm 2023	GRI 303-5	(ii)	100
3.	Tỷ lệ nghỉ việc và tuyển mới năm 2023	GRI 401-1	(i)	70
4.	Tổng số lao động theo cấp bậc/giới tính/độ tuổi năm 2023	GRI 405-1	(i)	71

(i) Phạm vi bao gồm: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Văn phòng Cà Mau, Nhà máy Cà Mau và Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (công ty con của Công ty).

(ii) Phạm vi bao gồm: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Văn phòng Cà Mau và Nhà máy Cà Mau) và Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (công ty con của Công ty).



Dịch vụ đảm bảo có giới hạn mà chúng tôi cung cấp chỉ liên quan đến những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững thuộc về năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 được trình bày trong Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023. Dịch vụ đảm bảo có giới hạn mà chúng tôi cung cấp không liên quan đến các giai đoạn trước đó hoặc liên quan đến các thành phần khác có trong Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023, do đó, chúng tôi không đưa ra kết luận cho các thông tin này.

Tiêu chí

Những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững như trên được đánh giá dựa trên các quy định về Báo cáo Phát triển bền vững nội bộ của Công ty tham chiếu theo các Chuẩn mực Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (“GRI”) và theo phạm vi báo cáo như trình bày tại trang 122 của Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 của Công ty.

Các thủ tục đảm bảo chính

Kết luận đảm bảo có giới hạn được đưa ra dựa trên các bằng chứng thu thập thông qua việc thực hiện các thủ tục sau:

- Phỏng vấn chủ yếu với các nhân viên chịu trách nhiệm cho việc lập và trình bày những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững;
- Tìm hiểu quy trình nội bộ của việc thu thập, tổng hợp và báo cáo những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững;
- Kiểm tra trên cơ sở chọn mẫu chứng từ, báo cáo nội bộ của Công ty và các hóa đơn của nhà cung cấp liên quan.

Kết luận

Dựa trên các thủ tục đã thực hiện và bằng chứng đã thu thập, chúng tôi không nhận thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng, những chỉ số hoạt động nhất định trong Báo cáo Phát triển bền vững cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã không được lập, dựa trên các khía cạnh trọng yếu, theo các quy định về Báo cáo Phát triển bền vững nội bộ của Công ty và phạm vi báo cáo như được trình bày tại trang 122 của Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 của Công ty.

Sử dụng báo cáo này

Báo cáo này chỉ dành cho Ban Tổng Giám đốc Công ty và cho mục đích báo cáo những chỉ số hoạt động nhất định cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 trong Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 của Công ty và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào khác ngoài Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc sử dụng báo cáo này.



Trần Xuân Anh

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0723-2023-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 27 tháng 8 năm 2024

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

